
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลติภาคเกษตร 
เพ่ือเพิม่ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 

คร้ังที ่1/2552 
วนัจันทร์ที ่ 2  มีนาคม  2552  เวลา  13.30 น. 

ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ช้ัน 1 ส านักงานการปฏิรูปทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม 

 กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1.  นายธีระ  วงศส์มุทร        ประธานกรรมการ 
     รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2.  นายเฉลิมพร  พิรุณสาร        กรรมการ 
     รองปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
     แทนปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
3.  นางภาวนา  สิงหเสมานนท ์        กรรมการ 
     ผูอ้  านวยการกลุ่มงานปศุสัตวแ์ละสัตวน์ ้า 
     แทนปลดักระทรวงพาณิชย ์
4.  นางสาวสุนิสา  ตามไท        กรรมการ 
     นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
     แทนปลดักระทรวงอุตสาหกรรม 
5.  นางสาวลดาวลัย ์ ค  าภา        กรรมการ 
      รักษาการท่ีปรึกษาดา้นนโยบายและแผนงาน   
      แทนเลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
6.  นางสาวนิลุบล  เครือนพรัตน์        กรรมการ 
     ผูอ้  านวยการส านกัจดัท างบประมาณดา้นเศรษฐกิจ 2 
     แทนผูอ้  านวยการส านกังบประมาณ 
7.  นางสาวพรวลิยั  เดชอมรชยั        กรรมการ 
     ผูอ้  านวยการกลุ่มพฒันาเงินนอกงบประมาณ 
     แทนอธิบดีกรมบญัชีกลาง 
8.  นายศิริวฒัน์   อินทรมงคล        กรรมการ 
     ผูอ้  านวยการส านกัพฒันาการปศุสัตวแ์ละถ่ายทอดเทคโนโลย ี
     แทนอธิบดีกรมปศุสัตว ์
9.  นายมนตรี  ณ รังษี         กรรมการ 
      ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการเงินสหกรณ์ 
      แทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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10. นายวษิณุ  อุทโยภาศ         กรรมการ 
      นกัวชิาการเกษตรระดบัช านาญการพิเศษ 
      แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
11. นางสาววนีสั  สามนเสน        กรรมการ 
      นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนระดบัช านาญการ 
      แทนอธิบดีกรมวชิาการเกษตร 
12. นายสมชาติ  เจริญวุฒิชยั        กรรมการ 
      ผูอ้  านวยการกองแผนงาน 
      แทนอธิบดีกรมประมง 
13. นางสาวเมทนี  สุคนธรักษ ์        กรรมการ 
      ผูอ้  านวยการส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ 
14. นายชุณหเมษ  จ าปาเทศ        กรรมการ 
      แทนเลขาธิการส านกังานกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร 
15. นายพิชยั  คณิวชิากรณ์         กรรมการ 
      รองประธานคณะกรรมการธุรกิจการเกษตรและอาหาร 
      แทนประธานสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
16. นายไกรสิทธ์ิ  โรจนเกษตรชยั        กรรมการ 
      แทนประธานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 
17. นายอนนัต ์ ดาโลดม         กรรมการ 
      นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย 
18. นายชยานนท ์ กฤตยาเชวง        กรรมการ 
      นายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย 
19. นางสาวปิยะนุช  มาลากุล ณ อยธุยา       กรรมการ 
      แทนนายพรศิลป์  พชัรินทร์ตนะกุล  
20. นายสุรศกัด์ิ  ทองเพียร        กรรมการ 
      แทนรองศาสตราจารยน์ภาวรรณ  นพรัตน์นราภรณ์   ผูท้รงคุณวุฒิ     
21. นายอภิชาต  จงสกุล           กรรมการและเลขานุการ 
      เลขาธิการส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
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กรรมการทีไ่ม่เข้าร่วมประชุม 
1.  รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์     ติดราชการ 
2.  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย      ติดภารกิจ 
3.  นายกสมาคมปรับปรุงและขยายพนัธ์ุพืช      ติดภารกิจ 
4.  ศาสตราจารยจ์รัญ  จนัทลกัขณา ผูท้รงคุณวุฒิ     ติดภารกิจ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม   
1. นายกนก  คติการ  ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวง     
   เกษตรและสหกรณ์ 
2. นางสาววาสนา  ปรีดีจิตร     ส านกังานรัฐมนตรี    
3. นายณฐัพล  ดิษฐวบูิลย ์     ส านกังานรัฐมนตรี 
4. นายชยัยะ  พึ่งโพธ์ิสภ      ส านกังานรัฐมนตรี 
5. นางสาวณฏัฐา  มัน่คง ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ        

และสังคมแห่งชาติ 
6. นายอุทยั  คนัโธ      สถาบนัสุวรรณวาจกกสิกิจ 
         มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
7. นางสาวเปรมฤดี  ศรีทพัไท     มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
8. นายสมคิด  สิทธิศรี      มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
9. นายมงคล  มนาคม      มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
10. นางสาวลดาวลัย ์ ยนืนาน     กระทรวงอุตสาหกรรม 
11. นางสาวรัชนีพร  ชยัพิพฒัน์     ส านกังบประมาณ 
12. นางเบญจวรรณ  สุนทรา     กรมการคา้ภายใน 
13. นายเทวรัตน์  บึงพรรัตน์     กรมวชิาการเกษตร 
14. นางสาวอิงอร  ปัญญาทยั     กรมวชิาการเกษตร 
15. นายอุดม  นวลหนูปลอ้ง     กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
16. นายสุวทิย ์ เล่ืองยศลือชากุล     กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
17. นางสาวบุญยงั  สรวงท่าไม ้     กรมปศุสัตว ์
18. นายจรินทร์  ภูษณะภิบาลคุปต์     สหกรณ์ผูเ้ล้ียงสุกรและการปศุสัตวต์ราด 
19. นายเสน่ห์  นยัเนตร      สหกรณ์ปศุสัตวแ์ละสัตวน์ ้าฉะเชิงเทรา 
20. นายสุรินทร์  แกว้เกิด      สหกรณ์ผูเ้ล้ียงสุกรและการปศุสัตวต์ราด 
21. นายวราศกัด์ิ  สมคัรช่วย     ชุมนุมสหกรณ์ปศุสัตวภ์าคตะวนัออก จ ากดั 
22. นางสาวจตุพร  วรกุลเสถียร     ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
23. นายประยทุธ์  นามสุบิน     บริษทั ทริส คอปอร์เรชัน่ จ  ากดั 
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24. นางสุวมิล  ขนุพนัธ์ุ      ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
25. นางนวพร  ภู่นพคุณ      ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
26. นางอุบลวรรณ  เจริญดี     ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
27. นายธรรมจรรย ์ ตุลยธ ารง     ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
28. นางทรัสตรี  จนัตะ๊      ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
29. นางจนัทร์ธิดา  มีเดช      ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
30. นายสมโสตต ์ ด าเนินงาม     ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
31. นางสาวดวงพร  กล่ินศรีสุข     ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
32.นางสาวหทยัรัตน์  สกลวทิยานนท ์    ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
33. นายศุภกิจ  สรรคศุ์ภกิจ     ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
34. นางอจัฉรา  วิรัตน์พงษ ์     ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
35. นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย ์     ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
36. นางสาวจินตนา  ติระด ารงคก์ุล    ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
37. นางสาวพาณี  ปัทมวภิาค     ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
38. นางมุทิตา  รุธิรโก      ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
39. นางวรมา  นพรัตน์      ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

 

เร่ิมประชุมเวลา  13.30 น. 

วาระที ่1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

  -ไม่มี- 

วาระที ่2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่1/2551 
กรรมการและเลขานุการฯ  (นายอภิชาต  จงสกุล) ได้สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารกองทุนฯ คร้ังท่ี  1/2551 เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2551  ให้ท่ีประชุมทราบ  และไม่มีกรรมการท่านใดขอแกไ้ข
เพิ่มเติม  จึงถือวา่รับรองรายงานการประชุม 
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วาระที ่3 เร่ืองเพ่ือทราบ 

  3.1  การด าเนินงานกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถการ
แข่งขันของประเทศ 

  ฝ่ายเลขานุการฯ  (นางอจัฉรา  วรัิตน์พงษ์) ไดร้ายงานวา่กองทุนจดัตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือ
วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2547  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ให้มีการ
ปรับเปล่ียนการผลิตและพฒันาช่องทางการตลาดจากสินคา้ท่ีไม่มีศกัยภาพสู่สินคา้ท่ีมีศกัยภาพ โดยให้การ
สนบัสนุนสินเช่ือ ปัจจยัการผลิตและเทคโนโลย ีงานวิจยัและพฒันา ให้ความรู้ จดัฝึกอบรมและดูงาน  สนบัสนุน
ดา้นโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร ตลอดจนการปรับเปล่ียนอาชีพ 
  ผลการด าเนินงาน ตั้ งแต่ปี 2549  กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ได้อนุมัติ
โครงการปรับโครงสร้างสินคา้กระเทียม โดยสร้างทางเลือกใหม่ให้แก่เกษตรกรท่ีมีประสิทธิภาพการผลิตต ่าให้
ปรับเปล่ียนไปปลูกพริกหวาน มนัฝร่ัง และยางพารา  ทั้งน้ีโครงการดังกล่าวไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้
เน่ืองจากกิจกรรมของโครงการไม่เหมาะสม และไม่สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั จากการศึกษาความเป็นไป
ไดใ้นกิจกรรมการปลูกพริกหวานทดแทนนั้น จะเกิดความเส่ียงต่อเกษตรกร เน่ืองจากใชเ้งินลงทุนสูง และเร่ือง
ความเหมาะสมในพื้นท่ีปลูกตอ้งอยูสู่งกวา่ระดบัน ้ าทะเลประมาณ 500 เมตร คณะกรรมการบริหารฯ จึงมีมติเม่ือ
วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2551 ให้ยกเลิกโครงการและมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหาแนวทางปลูกพืชชนิดอ่ืน
ทดแทนท่ีเหมาะสม   
  ในปี 2550 กองทุนไดอ้นุมติังบประมาณ 118.39ลา้นบาท เพื่อด าเนินการโครงการ 6  โครงการ 
ไดแ้ก่  
  1. โครงการคัดเลือกพ่อพนัธ์ุก าแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน ้ าเช้ือ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
งบประมาณ  46.26 ล้านบาท  ผลการด าเนินงานคือ พิจารณาจดัซ้ือน ้ าเช้ือ สร้างโรงเรือนทดสอบพ่อพนัธ์ุ 
ด าเนินการคดัเลือกแม่โคพนัธ์ุ และคดัเลือกลูกโคก าแพงแสนหลังหย่านม จ านวน 50 ตวั  
  2. โครงการจดัตั้งตลาดกลางโคเน้ือพนัธ์ุก าแพงแสน (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์) งบประมาณ 
14.77 ลา้นบาท เป้าหมายคือซ้ือขายแลกเปล่ียนโคไม่ต ่ากวา่ปีละ 2,400 ตวั มูลค่าไม่ต ่ากวา่ 72   ลา้นบาท   
  3. โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการดา้นโคเน้ือ (มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์) งบประมาณ 20.24 ลา้น
บาท มีหลกัสูตรอบรม   4 หลกัสูตร คือ  การเล้ียงโคเน้ือ  การผสมเทียม  ความปลอดภยัของเน้ือโค และการเล้ียง
โคเน้ือระยะสั้น (นอกสถานท่ี)    
  4 .  โครงการป รับโครงส ร้ า ง สินค้า เ น้ื อโคขุนและระบบตรวจสอบย้อนกลับ  ซ่ึ ง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์แจ้งว่าจะขอคืนเงินเพื่อเสนอขอใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ
ปัจจุบนัส าหรับค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างศูนยก์ระจายสินคา้โคเน้ือ  จึงยงัไม่ไดด้ าเนินการ   
  5. โครงการปรับโครงสร้างสินค้าชา (ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย) 
งบประมาณ 6.82 ลา้นบาท  มีเป้าหมายสร้างศูนยก์ารเรียนรู้การผลิตชาอินทรียเ์พื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตชา
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คุณภาพ ปรับปรุงโรงงานและจดัซ้ือเคร่ืองจกัร  รวมทั้งอุปกรณ์การแปรรูปชา ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการจดัซ้ือ
เคร่ืองจกัรแปรรูปชา  
  6.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน ้ ามนั (กรมส่งเสริมการเกษตร) งบประมาณ 19.58 
ลา้นบาท  ด าเนินการอบรมหลกัสูตรวิทยากรปาล์มน ้ ามนั จ  านวน 100 คน ให้แก่เจา้หนา้ท่ีในภาคตะวนัออกและ
ภาคใต ้และหลกัสูตรการผลิตปาลม์น ้ามนัใหแ้ก่เกษตรกรจ านวน 9,523 ราย  
  ในปี 2551 ท่ีผา่นมาไดอ้นุมติังบประมาณ  62.14 ลา้นบาท ให้แก่  3 โครงการ ไดแ้ก่โครงการลด
ต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเล้ียงโคนมด้วยวิธีปฏิบัติได้และเห็นผลจริง (กรมส่งเสริมสหกรณ์)  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดตน้ทุนการผลิต และเพิ่มมูลค่าโคนมและผลิตภณัฑ์นมของสหกรณ์โคนม
บ้านบึง จ ากัด (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) และโครงการประชาสัมพนัธ์ 
(คณะอนุกรรมการประชาสัมพนัธ์การปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขนั
ของประเทศ) งบประมาณ 10.1 ลา้นบาท 

  - ทีป่ระชุมรับทราบ - 

3.2   สถานะการเงินกองทุนปรับโครงสร้างการผลติภาคเกษตรฯ 

  ฝ่ายเลขานุการฯ (นางอัจฉรา  วิรัตน์พงษ์)  รายงานว่ากองทุนฯ ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ
ตั้งแต่ปี 2549-2552 รวมเป็นเงิน 540 ลา้นบาท โดยไดรั้บจดัสรรในปี 2549 จ านวน 200 ลา้นบาท ปี 2550 จ านวน 
100 ลา้นบาท ปี 2551 จ านวน 100 ลา้นบาท และปี 2552 ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณจ านวน 140 ลา้นบาท  กอง
ทุนฯ ไดจ่้ายเงินเพื่อด าเนินการตามโครงการรวมค่าใชจ่้ายบริหารกองทุนฯ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 69,051,400 บาท มี
ภาระผูกพนัท่ีตอ้งจ่ายโครงการต่าง ๆ ท่ีได้อนุมติัแล้วจ านวน 112,815,000 บาท ท าให้ปัจจุบนักองทุนมีเงิน
คงเหลือจ านวน 358,133,000 บาท  
  ผู้แทนส านักงบประมาณ (นางสาวนิลุบล เครือนพรัตน์) มีขอ้สังเกตว่า เงินกองทุนฯ ส่วนใหญ่
เป็นเงินท่ีไดรั้บมาจากเงินงบประมาณ  เม่ือพิจารณาในเร่ืองของการด าเนินการให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของ
เงินทุนอาจยงัไม่ไดเ้ป็นไปตามเป้าหมายนกั 
  ประธานกรรมการ (นายธีระ วงศ์สมุทร) มีขอ้สังเกตเพิ่มเติมวา่ เงินงบประมาณท่ีกองทุนฯไดรั้บ
จดัสรรมา 540 ล้านบาท ยงัเหลืองบประมาณอีก 358 ล้านบาท  ท าให้เกิดข้อสงสัยเร่ืองประสิทธิภาพการใช้
เงินกองทุน 
  นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย  (นายอนันต์  ดาโลดม)   ให้ความเห็นว่ากองทุนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ก่อตั้งข้ึนดว้ยสาเหตุส าคญั 2 ประเด็น  คือ 1) จดัตั้งข้ึนจากการเปิดการเจรจา
กรอบคา้เสรี (FTA)  และ 2) กิจกรรมท่ีขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนตอ้งเป็นกิจกรรมท่ีไดรั้บผลกระทบจาก 
FTA โดยคณะรัฐมนตรีไดใ้ห้ความเป็นชอบเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2547 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จดัตั้ง
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขนัของประเทศ เพื่อด าเนินการปรับ
โครงสร้างสินคา้เกษตรและช่วยเหลือเกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการคา้ (FTA) โดยช่วยเหลือ
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เกษตรกรให้ปรับเปล่ียนการผลิตและพฒันาช่องทางการตลาดจากสินคา้ท่ีไม่มีศกัยภาพสู่สินคา้ท่ีมีศกัยภาพ  
ส าหรับค าถามเร่ืองการใช้งบประมาณน้อย เม่ือเทียบกบังบประมาณท่ีได้รับในช่วง 4 ปี  เน่ืองจากโครงการท่ี
หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือว่าตวัแทนของเกษตรกรท่ีขอมาไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ของการจดัตั้งกองทุน หลายโครงการไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ  ตวัอย่างกรณีโครงการปลูกพริก
หวานเป็นพืชทางเลือกทดแทนกระเทียมนั้นต้องใช้เงินลงทุนสูง  เกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากหัวหอม 
กระเทียมในภาคเหนือไดรั้บความช่วยเหลือไม่ก่ีรายขณะท่ีบางโครงการไม่ไดรั้บผลกระทบแต่วา่ยงัมีการเสนอ
ขอรับการสนบัสนุน  สินคา้ท่ีขอความรับความช่วยเหลือจึงกระจายไปมากมายทั้งท่ีควรเป็นเกษตรกรท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจาก FTA เช่นจากประเทศจีนไดรั้บผลกระทบในพืชผกั ผลไม ้เมืองหนาวท่ีปลูกอยูใ่นภาคเหนือ การ
ตั้งกรอบการพิจารณาของโครงการกวา้งเกินไป  ท าใหก้ารพิจารณาของคณะกรรมการค่อนขา้งจะมีปัญหาหากไม่
ตรงกบัวตัถุประสงคก์็อนุมติัไม่ได ้มีโครงการท่ีเกิดผลในทางปฏิบติัไดม้ากคือ โครงการโคเน้ือก าแพงแสนถือวา่
เป็นโครงการท่ีจะสามารถแกปั้ญหาได ้ ส่วนโครงการอ่ืน ๆ ท่ีเขา้มายงัไม่เห็นผลกระทบในขณะน้ีจึงสมควร 
ทบทวนในหลกัเกณฑต่์าง ๆ  เพื่อใหส้ามารถใชง้บประมาณกองทุนในการช่วยเหลือเกษตรกรไดม้ากข้ึน 

  - ทีป่ระชุมรับทราบ - 

วาระที ่4 เร่ืองเพ่ือพจิารณา 

  4.1  การจัดสรรเงินงบประมาณปีที ่2 – ปีที ่5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโคเน้ือ 

  ฝ่ายเลขานุการฯ   (นางอจัฉรา  วรัิตน์พงษ์) รายงานวา่ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ คร้ัง
ท่ี 2/2550  เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2550 เห็นชอบโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการดา้นโคเน้ือ ระยะเวลาโครงการ 5 ปี 
ระยะเวลาส้ินสุดโครงการ 5 ปี 6 เดือน งบประมาณเป็นเงินจ่ายขาดทั้ งส้ิน 20,240,200 บาท โดยจัดสรร
งบประมาณใหด้ าเนินการตามแผนงานในปีท่ี 1 ก่อน ส าหรับการด าเนินงานในปีต่อ ๆ ไป ให้พิจารณาจากผลการ
ด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา และให้น าเข้าพิจารณาในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ และเสนอ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบต่อไป  
  ส าหรับงบประมาณโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโคเน้ือในปีท่ี 1 ได้จัดสรรไปแล้ว            
4.02 ลา้นบาท ซ่ึงผลการด าเนินงานในปีท่ีผา่นมา 4 หลกัสูตร ไดแ้ก่ หลกัสูตรการเล้ียงโคเน้ือ หลกัสูตรการผสม
เทียมโค หลกัสูตรความปลอดภยัของเน้ือโคและระบบตรวจสอบยอ้นกลบั และหลกัสูตรการเล้ียงโคเน้ือระยะสั้น 
ไดผ้ลเกินเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 126   ทั้งน้ีจากมติคณะอนุกรรมการกลัน่กรองโครงการฯ คร้ังท่ี 3/2551 เม่ือ
วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2551 เห็นชอบให้จดัสรรเงินงบประมาณเพื่อด าเนินงานตามแผนปฏิบติังานโครงการอบรม
เชิงปฏิบติัการดา้นโคเน้ือ ตั้งแต่ปีท่ี 2 – ปีท่ี 5  โดยให้จดัสรรงบประมาณเป็นรายปี และให้น าผลการด าเนินงาน
ของแต่ละปีเสนอใหค้ณะอนุกรรมการฯ ทราบดว้ย  ฝ่ายเลขานุการฯ จึงน าเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบจดัสรรงบประมาณโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการดา้นโคเน้ือ ปีท่ี 2 – ปีท่ี 5   โดยจดัสรรงบประมาณให้
เป็นรายปี และใหน้ าผลการด าเนินงานแต่ละปีเสนอคณะอนุกรรมการกลัน่กรองโครงการฯ ทราบ 
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  ประธานกรรมการ (นายธีระ วงศ์สมุทร) สอบถามว่าโครงการน้ีได้รับการเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการกลัน่กรองโครงการฯ ใหจ้ดัสรรงบประมาณปีท่ี 2 – ปีท่ี 5 โดยจดัสรรให้เป็นรายปี และรายงาน
ผลการด าเนินงานให้อนุกรรมการทราบดว้ยนั้น เพื่อความรอบคอบขอให้พิจารณาเพิ่มเติมในเง่ือนไขวา่เห็นควร
ให้จดัสรรงบประมาณในปีท่ี 2 – ปีท่ี 5 โดยจดัสรรให้เป็นรายปีไปด าเนินการโครงการ แล้วรายงานผลให้
คณะอนุกรรมการฯ ทราบ หรือให้น าผลงานเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจดัสรร
ปีต่อไป 
  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นางสาวลดาวัลย์  ค าภา) 
กล่าวว่าเห็นด้วยท่ีจะให้รายงานผลการด าเนินงานก่อนท่ีจะจดัสรรงบให้ด าเนินโครงการในปีต่อ ๆ ไป  และ
เพิ่มเติมในเร่ืองของการรายงานผลงานควรมีรายละเอียดการน าไปใชป้ระโยชน์หลงัจากการอบรมแลว้ 
  ผู้แทนส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร (นายชุนหเมษ จ าปาเทศ) สอบถามว่าการ
ด าเนินโครงการในแต่ละปีเหมือนกนัหรือไม่ 
  ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์)  รายงานว่าการอนุมัติเงินกองทุนฯ ส าหรับ
โครงการทัว่ไป  คณะกรรมการบริหารฯ  จะพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการคลอบคลุมวงเงินทั้งหมด และ
ระยะเวลาของโครงการ แต่จะจดัสรรเงินให้เป็นรายปี  ส าหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการด้านโคเน้ือนั้น 
เน่ืองจากโครงการดงักล่าวขอรับการสนบัสนุนเป็นเงินจ่ายขาดทั้งส้ิน  เพื่อความรอบคอบคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ จึงไดเ้ห็นชอบโครงการโดยมีเง่ือนไขวา่ ให้จดัสรรงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการในปีท่ี 1 ก่อน 
ส าหรับการจดัสรรงบประมาณในปีท่ี 2 ให้พิจารณาจากผลการด าเนินงานของปีท่ี 1  นอกจากน้ีกองทุนยงัมี
ระเบียบเพื่อใหก้ารด าเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนการใชเ้งินไวแ้ลว้คือ เจา้ของโครงการตอ้งรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตรทราบทุก 3 เดือน พร้อมทั้งมีการตรวจสอบกบัการประเมินผลของ
ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตรดว้ย  ดงันั้นโครงการโดยทัว่ไปเม่ือไดรั้บความเห็นชอบแลว้ จะสามารถขอจดัสรร
งบประมาณเป็นรายปีจนส้ินสุดโครงการได้โดยไม่ต้องน าเข้าพิจารณาอีก แต่ส าหรับโครงการอบรมฯ น้ี 
คณะอนุกรรมการกลัน่กรองโครงการฯ เห็นชอบการจดัสรรงบประมาณปีท่ี 2 – 5 แลว้ แต่มีเง่ือนไข คือ ในการ
ขอรับการจดัสรรงบประมาณในปีต่อไปตอ้งรายงานผลการด าเนินงานของปีท่ีผ่านมาให้คณะอนุกรรมการฯ 
ทราบดว้ย 
  ผู้แทนกรมบัญชีกลาง (นางสาวพรวลิยั เดชอมรชัย) กล่าววา่ เห็นดว้ยกบัขอ้คิดเห็นท่ีให้น าเสนอ
ผลการด าเนินของปีท่ี 2 ก่อนท่ีจะจดัสรรงบประมาณส าหรับปีท่ี 3 และขอให้มีการรายงานผลการด าเนินงานถึง
ระดับผลได้ (Outcome) ของโครงการ เพื่อจะได้พิจารณาประสิทธิภาพของการด าเนินโครงการ เน่ืองจาก
กลุ่มเป้าหมายของโครงการในแต่ละปีแตกต่างกนั      
  ประธานกรรมการ (นายธีระ วงศ์สมุทร) ได้กล่าวว่าเน่ืองจากคณะกรรมการบริหารฯ ได้
เห็นชอบโครงการแลว้ ดงันั้นในการประชุมคร้ังน้ีจึงขอใหพ้ิจารณาวา่สมควรเห็นชอบการจดัสรรเงินงบประมาณ
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โครงการตั้งแต่ปีท่ี 2 –ปีท่ี 5  โดยมีเง่ือนไขวา่ก่อนท่ีจะจดัสรรงบประมาณในปีท่ี 3 ให้น าเสนอผลการด าเนินงาน
ใหค้ณะอนุกรรมการกลัน่กรองโครงการฯ พิจารณาก่อน 

  มติทีป่ระชุม    
  เห็นชอบการจดัสรรเงินงบประมาณโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการด้านโคเน้ือปีท่ี 2 จ  านวน 
4,024,040 บาท ส าหรับเป้าหมายและการด าเนินงานในปีต่อ ๆ ไปให้พิจารณาจากผลการด าเนินงานในปีท่ีผา่นมา
โดยน าเขา้พิจารณาในคณะอนุกรรมการกลัน่กรองโครงการฯ เพื่อให้ความเห็นชอบและรายงานคณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ เพื่อทราบต่อไป 

  4.2 การจัดสรรเงินงบประมาณปีที ่2 – ปีที ่5 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการผลติปาล์มน า้มัน 

  ฝ่ายเลขานุการฯ (นางอัจฉรา  วิรัตน์พงษ์)  รายงานว่ามติคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ คร้ังท่ี 
2/2550 เม่ือวนัท่ี  5 กรกฎาคม 2550 เห็นชอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน ้ ามนั ระยะเวลาโครงการ 
5 ปี ระยะเวลาส้ินสุดโครงการ 5 ปี 6 เดือน งบประมาณจ่ายขาดจ านวน 19,577,200 บาท โดยให้จัดสรร
งบประมาณส าหรับปีท่ี 1 ก่อน ส าหรับการจดัสรรงบประมาณในปีต่อ ๆ ไป ให้พิจารณาจากเป้าหมายและผลการ
ด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา โดยให้น าเข้าพิจารณาในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ  และเสนอ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป ผลการด าเนินงานในรอบ 1 ปีท่ีผ่าน กองทุนได้
จดัสรรงบประมาณให้กรมส่งเสริมการเกษตรจดัการฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ 2 หลกัสูตร คือ 
หลกัสูตรวิทยากรปาล์มน ้ ามนั 2 คร้ัง มีผูเ้ขา้รับการอบรมจ านวน 116 คน ผลการอบรมได้เกินเป้าหมาย และ
หลกัสูตรการผลิตปาลม์น ้ามนั แบ่งเป็น 2 หลกัสูตร ไดแ้ก่หลกัสูตรการปลูกสร้างสวนปาล์มส าหรับเกษตรกรราย
ใหม่ และหลกัสูตรการปฏิบติัดูแลรักษาสวนปาลม์น ้ ามนัส าหรับเกษตรกรรายเก่าท่ีตอ้งการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต  ผลการอบรมสรุปไดว้า่ เกษตรกรร้อยละ 28 ยืน่ขอกูเ้งินกบั ธ.ก.ส. และร้อยละ 22 กูจ้ากแหล่งอ่ืนซ่ึงดอกเบ้ีย
ถูกกว่า เกษตรกรร้อยละ 91 ไดน้ าความรู้จากการอบรมไปใช้ในการปลูกปาล์มน ้ ามนัของตนเอง และร้อยละ 9 
ไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์ เพราะอยู่ระหว่างเตรียมพื้นท่ีและรอกล้าพนัธ์ุ  ทั้ งน้ีคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
โครงการฯมีมติให้ความเห็นชอบจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน ้ ามนัปีท่ี 2 – ปีท่ี 5โดยจดัสรรงบประมาณเป็นรายปี และให้น าผลการด าเนินงาน
เสนอใหค้ณะอนุกรรมการฯ ทราบดว้ย 
  ประธานกรรมการ (นายธีระ วงศ์สมุทร)  สอบถามว่าเน่ืองจากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต ปาล์มน ้ ามนัมีหลักการเช่นเดียวกับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโคเน้ือ  จะเห็นชอบในหลักการ
เช่นเดียวกนัไดห้รือไม่ 
  นายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย (นายชยานนท์ กฤตยาเชวง)  มีขอ้สังเกตวา่ การก าหนด
งบประมาณในการติดตามประเมินผลของทั้งสองโครงการคือโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน ้ ามนั
และโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการดา้นโคเน้ือต่างกนั โดยงบประมาณของโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการดา้นโค
เน้ือก าหนดไว ้ประมาณ 200,000 บาท  ในขณะท่ีงบประมาณโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน ้ ามนั 
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500,000 บาท  ซ่ึงควรให้ความส าคญักับงบประมาณของการประเมินผลโครงการ และควรพิจารณาก าหนด
งบประมาณในการติดตามประเมินผลของแต่ละโครงการใหเ้หมาะสม จะไดน้ าผลท่ีไดจ้ากการติดตามประเมินผล
มาใชป้ระโยชน์ในการพิจารณาโครงการต่อไป 
  ฝ่ายเลขานุการฯ  (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์)   รายงานว่าท่ีประชุมเก่ียวกับการติดตาม
ประเมินผล ตามมติคณะอนุกรรมการกลัน่กรองโครงการฯ เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2551 มีลกัษณะเช่นเดียวกบั
ความเห็นของผูแ้ทนส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่าควรมีการประเมินผล
โครงการถึงระดับผลได้(Outcome)ของโครงการ  ซ่ึงในวาระท่ี 4.5 ได้ขอปรับเปล่ียนงบประมาณเพื่อเพิ่ม
งบประมาณในส่วนของการติดตามประเมินผลของทั้งสองโครงการดงักล่าว ให้มีการติดตามประเมินผลถึงระดบั 
Outcome ของโครงการสอดคลอ้งกบัขอ้คิดเห็นของกรรมการในคร้ังน้ี  ส าหรับงบประมาณติดตามประเมินผล
โครงการผลิตปาล์มน ้ ามนัท่ีมากกวา่โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการดา้นโคเน้ือ เน่ืองจาก มีการติดตามไปถึงระดบั 
Outcome ใหรู้้วา่เกษตรกรรายใหม่ท่ีผา่นการอบรมจ านวนกวา่ 3 พนัราย สามารถกูเ้งินจากธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ไดก่ี้ราย เน่ืองจาก ธ.ก.ส. ก าหนดเป็นเง่ือนไขโครงการไวว้า่เกษตรกรท่ีจะขอเขา้
ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาลม์น ้ามนัตอ้งผา่นการอบรม ดงันั้นงบประมาณในส่วนของการติดตาม
ประเมินผลจึงสูงกวา่โครงการอบรมฯโคเน้ือ 
  ประธานกรรมการ (นายธีระ วงศ์สมุทร)  กล่าววา่พืชปาล์มน ้ ามนัเป็นสินคา้ท่ีไดรั้บผลกระทบ
จาก FTA  การติดตามประเมินผลในระดบั Outcome   เพื่อน าไปเช่ือมโยงกบัเร่ืองการเขา้ร่วมโครงการกบั
ธ.ก.ส. และเน่ืองจากโครงการน้ีไดเ้ร่ิมด าเนินการไปแลว้ 1 ปี  ขอให้รอผลการด าเนินโครงการในปีท่ี 2 ต่อวา่จะ
สามารถขบัเคล่ือนให้บรรลุเป้าหมายไดห้รือไม่  สมควรท่ีจะให้ความเห็นชอบในหลกัการเช่นเดียวกบัโครงการ
อบรมเชิงปฏิบติัการดา้นโคเน้ือ  

  มติทีป่ระชุม   
  เห็นชอบการจดัสรรเงินงบประมาณโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาลฺมน ้ ามนั ปีท่ี 2 
จ  านวน 3,915,440 บาท ส าหรับเป้าหมายและการด าเนินงานในปีต่อ ๆ ไปให้พิจารณาจากผลการด าเนินงานในปี
ท่ีผ่านโดยน าเข้าพิจารณาในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ เพื่อให้ความเห็นชอบและรายงาน
คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ทราบต่อไป 

  4.3  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสุกรของชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตว์ภาค
ตะวนัออก จ ากดั 

ฝ่ายเลขานุการฯ   (นางราตรี   พูนพิริยะทรัพย์)  ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบ  โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเพิ่มมูลค่าสุกรของชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตวภ์าคตะวนัออก จ ากดั  ไดน้ าเขา้
พิจารณาในคณะอนุกรรมการกลัน่กรองโครงการฯ 2 คร้ังแลว้โดยคร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2551 ท่ีประชุมมี
มติให้ฝ่ายเลขานุการร่างหนังสือถึงคณะกรรมการนโยบายพฒันาสุกรและผลิตภณัฑ์ และกรมเจรจาการค้า
ระหวา่งประเทศเพื่อความชดัเจนวา่สินคา้สุกรไดรั้บผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการคา้หรือไม่  ซ่ึงผลสรุปวา่
ทั้ง 2  หน่วยงานเห็นควรให้เกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกรไดรั้บความช่วยเหลือจากกองทุนปรับโครงสร้างฯ  เพื่อปรับตวั
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รองรับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  และคร้ังท่ี 2  ในวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2551 ท่ีประชุมมีมติวา่เห็นชอบใน
หลกัการโครงการ  แต่ให้เจา้ของโครงการไปปรับงบประมาณหมวดงบลงทุนท่ีขอเป็นเงินจ่ายขาดให้เป็นเงินทุน
หมุนเวยีนทั้งหมด  และใหข้ยายระยะเวลาการช าระคืนเงินใหเ้หมาะสมกบั ประมาณการรายได ้รายจ่ายของแต่ละ
กิจกรรม  โดยโครงการน้ีขอเงินสนบัสนุนจากกองทุนฯ เพื่อไปด าเนินกิจกรรมฝึกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การเล้ียงสุกร  ก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว ์จ  าหน่ายใหแ้ก่สมาชิก  ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว ์ ก่อสร้างโรงเรือนเล้ียง
สุกรระยะอนุบาล  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฟาร์มสุกรพอ่แม่พนัธ์ุ  และแปรรูปเน้ือสุกรเพื่อเพิ่มมูลค่า 

มรีะยะเวลาโครงการ 12 ปี  ระยะเวลาส้ินสุดโครงการ 12 ปี 6 เดือน 
งบประมาณทั้งโครงการ  เป็นเงินยืมปลอดดอกเบ้ีย จ  านวน 25,140,000 บาท โดยมีเง่ือนไขการ

ช าระคืน 12  ปี  ปลอดเงินตน้ 2 ปี  ช าระคืนตั้งแต่ปีท่ี 3-12 ของทุกกิจกรรม  เงินจ่ายขาด  จ  านวน 4,738,800 บาท 
เจ้าของโครงการ  ชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตวภ์าคตะวนัออก จ ากดั 
หน่วยงานรับผดิชอบ  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ตัวช้ีวัดโครงการ   ส้ินสุดโครงการเกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกรและสมาชิกสหกรณ์สามารถลดตน้ทุน

การผลิตสุกรมีชีวิตต่อตวัลงได ้ โดยเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 5% เปรียบเทียบกบัก่อนเขา้ร่วมโครงการ  และเกษตรกรผู ้
เล้ียงสุกรและสมาชิกสหกรณ์มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายสุกรมีชีวิตต่อตวัเพิ่มข้ึนไม่นอ้ยกวา่ 5% เม่ือเทียบกบัก่อน
เขา้ร่วมโครงการ 

ความ เ ห็นฝ่าย เลขา นุการฯ   เ จ้าของโครงการได้ป รับปรุงแก้ไขโครงการตามมติ
คณะอนุกรรมการกลัน่กรองโครงการคร้ังท่ี 3/2551 โดยปรับเปล่ียนเง่ือนไขการยืมเงินงบลงทุนของทุกกิจกรรม
จากการขอจ่ายขาดร้อยละ 70 และจ่ายคืน    ร้อยละ 30 เป็นจ่ายคืนทั้งหมด แต่ขอช าระคืนภายใน 12 ปี  โดยปลอด
เงินตน้ 2  ปี เร่ิมช าระคืนตั้งแต่ปีท่ี 3-12 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัประมาณการรายรับ-รายจ่ายของแต่ละกิจกรรม 

ข้อเสนอเพ่ือพจิารณา  ใหค้วามเห็นชอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสุกร
ของชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตวภ์าคตะวนัออก จ ากดั  ระยะเวลาโครงการ 12 ปี  ระยะเวลาส้ินสุด 12 ปี 6 เดือน  
นบัตั้งแต่ไดรั้บการจดัสรรเงินจากกองทุนฯ โดยกองทุนฯ สนบัสนุนเป็นเงินทั้งส้ิน 29,878,800 บาท  แบ่งเป็นเงิน
ยืมปลอดดอกเบ้ีย 25,140,000 บาท  เงินจ่ายขาด จ านวน 4,738,800 บาท  เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมของ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสุกรของชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตวภ์าคตะวนัออก จ ากัด  
จ  านวน 3,487,600 บาท  ค่าใชจ่้ายในการดูแลปฏิบติังานการใชจ่้ายเงินให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องโครงการ  
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จ านวน 754,200 บาท  ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลโครงการของส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร  500,000 บาท โดยกองทุนสนบัสนุนเป็นรายปีคือ ปีท่ี 1 จ านวน 22,346,600 บาท  ปีท่ี 2 
จ านวน 4,102,400 บาท  ปีท่ี 3  2,302,400 บาท ปีท่ี 4 จ านวน 877,400 บาท  ปีท่ี 5 จ านวน 50,000 บาท  ปีท่ี 6  
จ  านวน 50,000 บาท  ปีท่ี 7 จ านวน 150,000 บาท  ทั้ งน้ีกองทุนฯ ได้มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
ผูรั้บผดิชอบโครงการมีอ านาจพิจารณาอนุมติัการถวัจ่ายงบด าเนินงาน (ตอบแทนใชส้อยและวสัดุ) ไดแ้ละรายงาน
ใหฝ่้ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริการกองทุนฯทราบ 
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ผู้แทนรศ. ดร. นภาวรรณ  นพรัตนราภรณ์  (นายสุรศักดิ์  ทองเพียร)  เสนอวา่ ท่ีมาของเงินยืม
ปลอดดอกเบ้ียท่ีจะใช้คืนกองทุนฯ  มีท่ีมาอย่างไร  และระยะเวลาช าระคืนเงินกองทุน 12 ปี  ค่อนขา้งยาวนาน
เกินไปไม่แน่ใจว่า 12 ปี  คือระยะเวลาคืนเงินหรือว่าระยะเวลาด าเนินโครงการ นอกจากน้ีในส่วนของการลด
ตน้ทุนการผลิตถา้ใชร้ะยะเวลาด าเนินโครงการ 12 ปี  การลดตน้ทุนไม่นอ้ยกวา่ 5% อาจจะไม่ทนัต่อการจะไปลด
ผลกระทบ FTA ท่ีจะเกิดข้ึนเพราะเวลายาวนานเกินไป 

ผู้แทนนายพรศิลป์  พัชรินทร์ตนะกุล (นางสาวปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา)  สอบถามว่า
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสุกรของชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตวภ์าคตะวนัออก จ ากดั  เป็น
เร่ืองของการเพิ่มประสิทธิภาพและลดตน้ทุนการผลิต  แต่ในเร่ือง FTA  ของการน าเข้าสุกรในขณะท่ีทาง
ภาคเอกชน คือสมาคมผูผ้ลิตและผูแ้ปรรูปสุกรตลอดจนผูเ้ล้ียง  ไดห้ารือกนัในเร่ืองของการน าเขา้เคร่ืองในสุกร
เขา้มาอาจจะเป็นเร่ืองของการทุ่มตลาด  จึงท าให้ราคาเคร่ืองในต ่ากวา่ปกติมาก  ซ่ึงทางภาคเอกชนตอ้งการสืบหา
ขอ้เท็จจริงของการทุ่มตลาดวา่ ตลาดต่างประเทศราคาเคร่ืองในเท่าไร  ขายในประเทศไทยราคาเท่าไร  ส่วนแบ่ง
การตลาดเสียหายหรือไม่  ถ้าพบว่ามีการทุ่มตลาดจริง ควรใช้มาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด มากกว่าการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดตน้ทุน และถา้ตอ้งการมีการสอบสวนหาขอ้เท็จจริงในเร่ืองการทุ่มตลาดภาคเอกชนสามารถ
ของบประมาณในเร่ืองการสืบสวนหาขอ้เทจ็จริงไดห้รือไม่   

ฝ่ายเลขานุการฯ  (นางราตรี   พูนพริิยะทรัพย์) รายงานวา่ระยะเวลาด าเนินงาน คือ 4 ปี  ส าหรับ
ระยะเวลา 12 ปี เป็นระยะเวลาคืนเงินให้กองทุนฯ  สาเหตุท่ีระยะเวลาคืนเงินเป็น 12 ปี  เน่ืองจากมติท่ีประชุม
คณะอนุกรรมการกลัน่กรองฯ คร้ังท่ี 3/2551 ให้เจา้ของโครงการก าหนดระยะเวลาคืนเงินยืมปลอดดอกเบ้ียให้
พิจารณาจากประมาณรายรับ-รายจ่าย วา่สามารถช าระคืนกองทุนทั้งหมดไดใ้นระยะเวลาเท่าใด 

กรรมการและเลขานุการ (นายอภิชาต  จงสกุล)  รายงานเพิ่มเติมวา่หลกัเกณฑ์ตามระเบียบของ
กองทุนฯ ตอ้งเป็นโครงการหรือกิจกรรมท่ีลดผลกระทบโดยตรงหรือโดยออ้ม  อนัเน่ืองมาจากการเปิดการคา้เสรี  
ดงันั้นการศึกษาเร่ืองการทุ่มตลาด สมควรใชเ้งินกองทุนปรับโครงสร้างฯ ของกระทรวงพาณิชย ์ 

ผู้แทนกระทรวงพาณชิย์  (นางภาวนา  สิงหเสมานนท์) กล่าวเพิ่มเติมวา่การพิจารณาเร่ืองการทุ่ม
ตลาดตอ้งมีเจา้ทุกข์คือเกษตรกรร้องเรียน ซ่ึงขณะน้ีกระทรวงพาณิชยไ์ดป้ระสานกบัสมาคมผูเ้ล้ียงสุกร  แต่ยงั
ไม่ไดรั้บขอ้มูลและในส่วนของการสืบหาขอ้มูลการทุ่มตลาดสินคา้สุกรในต่างประเทศนั้น กระทรวงพาณิชยจ์ะน า
เร่ืองดงักล่าวเขา้สู่การเจรจาคร้ังต่อไป  และในส่วนของระยะเวลาคืนเงิน 12 ปี นั้น เห็นวา่เป็นระยะเวลาท่ียาวนาน 
ควรจะประมาณ 6-7 ปี ก็สามารถท่ีจะคืนเงินได ้ และถา้คืนเงินนานถึง 12 ปี  สามารถลดตน้ทุนไดเ้พียง 5%  แลว้
จะสามารถไปแข่งขนักบั FTA ไดห้รือ 

ประธานกรรมการ (นายธีระ วงศ์สมุทร)  มีขอ้สังเกตวา่ เม่ือคืนทุนยาวนาน 12 ปี  แลว้ลดตน้ทุน
เพียง 5% จะคุม้กบั การไดรั้บผลกระทบท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร  

นายอุดม นวลหนูปล้อง (กรมส่งเสริมสหกรณ์)  ช้ีแจงว่าระยะเวลาคืนทุน 12 ปี เป็นการ
ประมาณการจากรายได ้รายจ่ายของสหกรณ์ท่ีสามารถจะช าระคืนเงินตน้ได ้
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ฝ่ายเลขานุการ ฯ (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์)   มีความเห็นวา่เม่ือส้ินสุดโครงการจะลดตน้ทุน
การผลิตได ้5% กบัเพิ่มรายได ้5% จะสามารถท่ีจะไปเยียวยาในเร่ือง FTA ไดอ้ยา่งไรเพราะว่าตวัช้ีวดัท่ีไดน้อ้ย
มาก 

รองศาสตราจารย์อุทยั  คันโธ   ช้ีแจงวา่ผลลพัธ์สุดทา้ยของโครงการคือนอกจากจะลดตน้ทุนได้
ขั้นต ่า 5% แล้ว  ธุรกิจของสหกรณ์จะมีความมัน่คงมากข้ึน เพราะสมาชิกสหกรณ์สามารถผลิตสุกรและจดั
จ าหน่ายส่งตรงถึงผูบ้ริโภค  ลดความผนัผวนดา้นราคาของสุกรได ้  

กรรมการและเลขานุการฯ (นายอภิชาต  จงสกุล)  กล่าวว่าเน่ืองจากเคร่ืองในสุกร ต่างประเทศ
ไม่บริโภค ราคาน าเขา้จึงต ่า  ถึงจะพฒันาการเล้ียงและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในประเทศอยา่งไร  ก็ไม่สามารถ
ท าใหร้าคาสินคา้สุกร  แข่งขนักบัราคาเคร่ืองในท่ีน าเขา้มาได ้

ผู้แทนนายพรศิลป์  พัชรินทร์ตนะกุล (นางสาวปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา)  สอบถามว่าถ้า
ต้องการจะขอสนับสนุนงบประมาณในการไปสอบสวนการทุ่มตลาด  ควรไปขอท่ีกระทรวงไหนระหว่าง
กระทรวงพาณิชยก์บักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เน่ืองจากเคยหารือกบักระทรวงพาณิชยแ์ล้ว แต่กระทรวง
พาณิชยบ์อกวา่ เป็นสินคา้เกษตรควรจะขอเงินสนบัสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประธานกรรมการ (นายธีระ  วงศ์สมุทร)  ขอให้ฝ่ายเลขานุการไปพิจารณาวา่จะสามารถให้การ
สนบัสนุนงบประมาณในเร่ืองการทุ่มตลาดสินคา้สุกรไดห้รือไม่  ทั้งน้ีตอ้งไม่ผิดวตัถุประสงค์ หลกัเกณฑ์ และ
ระเบียบของกองทุนฯ 

นายกนก คติการ  (ทีป่รึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  มีความเห็นวา่ปัญหา
ของสุกรจริงๆ อยู่ท่ีวงจรชีวิตของสุกร  ซ่ึงมีผลต่อราคาของสุกร แต่ท่ีก าลงักล่าวถึงการแก้ปัญหาสุกรท่ีได้รับ
ผลกระทบ FTA   ดงันั้นการท่ีจะแก้ไขปัญหาตรงน้ีต้องดูทั้งระบบทั้งประเทศ ไม่ใช่เฉพาะผูเ้ล้ียงสุกรภาค
ตะวนัออก เท่านั้น และระหวา่งเน้ือสุกรกบัเคร่ืองใน เป็นสินคา้ท่ีไม่มีราคาในประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ์ 
ซ่ึงไม่นิยมบริโภคราคาจึงต ่ามาก  ส าหรับประเทศไทยเป็นสินคา้ปกติท่ีคนไทยบริโภคได ้ ในส่วนของการทุ่ม
ตลาด ถา้แกไ้ขไม่ไดต้อ้งมาดูวา่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ใครไดรั้บผลกระทบ  และถา้แกไ้ขปัญหา Anti Dumping  ได้
ไม่ตอ้งขอเงินกองทุนฯ 

นายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย (นายชยานนท์  กฤตยาเชวง)   มีความเห็นว่าหลกัการ
ของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเพิ่มมูลค่าสุกรของชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตวภ์าคตะวนัออก 
จ ากดั  ควรสนบัสนุนผูป้ระกอบการรายยอ่ยให้สร้าง Supply Chain  แต่เป็นห่วงวา่การท่ีขอสนบัสนุนเป็นเงินยืม
ในกิจกรรมโรงฆ่าสัตวแ์ละโรงงานผลิตอาหารสัตว ์ จะเป็นภาระของสหกรณ์หรือไม่  เห็นควรสนบัสนุนเป็นเงิน
จ่ายขาดเพื่อสหกรณ์จะไดอ้ยูไ่ด ้

นายอุดม  นวลหนูปล้อง  (กรมส่งเสริมสหกรณ์)  ช้ีแจงว่าชุมนุมสหกรณ์ภาคตะวนัออกมีการ
รวมตวัแข็งแกร่ง มีความตั้งใจในการท างานและคิดว่าถ้าโครงการได้รับอนุมติัก็ถือว่าเป็นตน้แบบในปีต่อไป
ส าหรับภาคอ่ืนๆ 
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ประธานกรรมการ (นายธีระ  วงศ์สมุทร)  กล่าวว่าโครงการในลกัษณะน้ี  ถา้สหกรณ์ในภาค
อ่ืนๆ มาขอเงินสนับสนุนจากภาครัฐเห็นควรใช้เงินกองทุนพฒันาสหกรณ์  นอกจากน้ีท่ีประชุมมีความเห็น
ตรงกนัวา่  ระยะเวลาคืนทุน 12 ปี ยาวนานเกินไป 

ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์)  ช้ีแจงเพิ่มเติมว่ากรอบการใช้เงินกองทุนฯ 
ก าหนดวา่กิจกรรมในส่วนของการลงทุน  หากกองทุนอนุมติัเงินไปแลว้เกิดประโยชน์กบัสถาบนัเกษตรกลุ่มใด
กลุ่มหน่ึง  เงินสนบัสนุนตอ้งเป็นเงินยมืคืนกองทุน  เพื่อน าเงินไปช่วยเหลือเกษตรกรผูเ้ล้ียงภาคอ่ืนต่อไป  ซ่ึงเป็น
ท่ีมาของการเปล่ียนแปลงงบจ่ายขาดเป็นหมุนเวียนในส่วนของโครงการท่ีก าหนดระยะเวลาคืนทุนยาวนาน
เกินไป  ฝ่ายเลขานุการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า ถ้าให้สหกรณ์คืนเงินเร็วเกินความสามารถช าระคืนจะท าให้การ
บริหารจดัการของสหกรณ์มีปัญหาได ้

ผู้แทนกรมบัญชีกลาง (นางสาวพรวิลัย  เดชอมรชัย)  มีขอ้สังเกตวา่ในหลกัการของโครงการน้ี
ไม่ขดัขอ้ง  ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้รวมอยู่ใน
ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการของกองทุนหรือไม่ เพราะถา้รวมอยู่แลว้ให้ตดัในส่วนน้ีออก  และถา้โครงการน้ี
ไดรั้บอนุมติั  ก็จะเป็นโครงการน าร่องให้กบัผูเ้ล้ียงสุกรภาคอ่ืนๆ ก็ขอให้ส่งเร่ืองให้กรมส่งเสริมสหกรณ์  ขอใช้
เงินกองทุนพฒันาสหกรณ์เพื่อจะไดมี้บทบาทในการใหก้ารสนบัสนุนภาคอ่ืนๆ ไดบ้า้ง 

นายอุดม  นวลหนูปล้อง (กรมส่งเสริมสหกรณ์)  ช้ีแจงวา่สาเหตุท่ีขอระยะเวลาคืนทุน 12 ปี  ของ
สหกรณ์ผูเ้ล้ียงสุกรภาคตะวนัออก  พิจารณาจากความสามารถในการท่ีจะสร้างรายไดท่ี้จะท าให้สหกรณ์เขม้แขง้
พอท่ีจะคืนทุนได ้

กรรมการและเลขานุการฯ (นายอภิชาต  จงสกุล)  รายงานว่างบค่าบริหารจดัการของกองทุน
ไม่ไดร้วมงบติดตามประเมินผลของโครงการไปดว้ย เพราะการติดตามประเมินผลจะตั้งรวมในแต่ละโครงการท่ี
เสนอขอมา  

นายเสน่ห์  นัยเนตร (ที่ปรึกษาสหกรณ์ปศุสัตว์และสัตว์น ้าจังหวัดฉะเชิงเทรา จ ากัด)  ช้ีแจง
เพิ่มเติมว่า ระยะเวลาช าระคืน 12 ปี  เป็นระยะเวลาท่ียาวนานนั้ น  เกษตรกรรายย่อยก็พยายามอย่างสุด
ความสามารถท่ีจะคืนกองทุนฯ เพื่อเป็นตวัอยา่งในการไปให้ช่วยเหลือเกษตรกรภาคอ่ืนๆ จึงขอให้กรรมการเห็น
ใจเกษตรกรรายยอ่ยซ่ึงไม่ใช่เกษตรกรรายใหญ่ท่ีสามารถช าระคืนไดเ้ร็ว 

ผู้แทนกรมบัญชีกลาง (นางสาวพรวิลัย  เดชอมรชัย)  กล่าวว่า ถ้าให้เงินกองทุนฯไป ต้องมี
ตวัช้ีวดัท่ีชดัเจนวา่  ให้เงินไปแล้วมีผลตอบแทนมากน้อยเพียงใด  ซ่ึงยงัไม่มัน่ใจว่าระยะเวลาคืนทุน  12 ปี จะ
คืนกลบัมากองทุนได้มากน้อยแค่ไหน  ซ่ึงกองทุนฯ ไม่คิดว่าจะได้ผลตอบแทนเต็ม 100% แต่จะท าแล้วเกิด
ประโยชน์อะไรไดบ้า้ง 

นายสุวทิย์  เล่ืองยศลือชากุล (กรมส่งเสริมสหกรณ์)  ช้ีแจงเพิ่มเติมวา่สหกรณ์เป็นผูด้  าเนินธุรกิจ
ซ่ึงไม่ไดมุ้่งเนน้ก าไรเช่นเดียวกบับริษทั  จึงท าให้ผลก าไรหรือผลตอบแทนท่ีไดคื้นกลบัมาชา้  จึงขอให้เห็นใจผู ้
เล้ียงสุกรรายยอ่ย 
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ผู้แทนกรมบัญชีกลาง (นางสาวพรวลิยั  เดชอมรชัย)  กล่าววา่คณะอนุกรรมการกลัน่กรองฯ คร้ัง
ท่ี 3/2551ไม่ไดร้ะบุให้คืน12 ปี เพียงแต่ให้ขยายระยะเวลาช าระคืนของโครงการและมีการคืนเงินโดยปรับเงินจ่าย
ขาดเป็นเงินยมื  อยากถามฝ่ายเลขานุการฯ วา่โครงการน้ีอนุมติัใหก้รมส่งเสริมสหกรณ์ใช่หรือไม่ 

นายเสน่ห์  นัยเนตร (ที่ปรึกษาสหกรณ์ปศุสัตว์และสัตว์น ้าจังหวัดฉะเชิงเทรา จ ากัด)  ขอเรียน
ช้ีแจง โครงการนั้นเกษตรกรมีความตั้งใจสูงท่ีจะด าเนินการ ถา้หากระยะเวลาคืนทุน 12 ปี ยาวนานไป  ขอเสนอ
คณะกรรมการฯ เป็น 10 ปี ไดห้รือไม่  ซ่ึงทางสหกรณ์ก็จะพยายามรีบด าเนินการคืนทุนใหเ้ร็วท่ีสุด 

ผู้แทนกรมบัญชีกลาง (นางสาวพรวิลัย  เดชอมรชัย) สอบถามเพิ่มเติมว่าโครงการน้ีมีทั้งหมด        
6 กิจกรรม  ซ่ึงบางกิจกรรมอาจใชเ้วลาคืนทุนไม่เกิน 12 ปี  ไม่เขา้ใจวา่แต่ละกิจกรรมมีความเก่ียวเน่ืองกนัอยา่งไร 

ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพริิยะทรัพย์)   รายงานเพิ่มเติมวา่กิจกรรมฝึกอบรม  เป็นเงินจ่าย
ขาดไม่มีการคืน จะคืนเงินกองทุนเฉพาะกิจกรรมในส่วนของงบลงทุน คือ ค่าก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว ์
โรงฆ่าสัตว ์ซ่ึงฝ่ายเลขานุการมีความเห็นว่า ควรปรับระยะเวลาคืนทุนเหลือเพียง 10 ปี  ซ่ึงโครงการน้ีก็จะเป็น
โครงการน าร่องใหก้บัภาคอ่ืนๆ ต่อไป 

กรรมการและเลขานุการฯ (นายอภิชาต  จงสกุล)  กล่าววา่สหกรณ์เสนอระยะเวลามีคืนทุน 10 ปี 
คือปลอดเงินตน้ 2  ปี คืนทุน 8 ปี  คิดวา่กรรมการน่าจะยอมรับได ้

มติทีป่ระชุม   
 เห็นชอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสุกรของชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตว์

ภาคตะวนัออก จ ากดั  ระยะเวลาโครงการ  10 ปี  ระยะเวลาส้ินสุดโครงการ 10 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่ไดรั้บการ
จดัสรรงบประมาณจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยกองทุนฯ สนบัสนุนเป็นเงินทั้งส้ิน จ านวน  
29,878,800  บาท  โดยแบ่งเป็น 
   1.) เงินยืมปลอดดอกเบีย้    จ านวน  25,140,000  บาท 

  โดยมีเ ง่ือนไขการช าระคืนภายใน 10 ปี ปลอดเงินต้น 2 ปี เ ร่ิมช าระคืนของทุกกิจกรรมตั้ งแต่                  
ปีท่ี 3 - ปีท่ี 10 
   2.)เงินจ่ายขาด  จ านวน  4,738,800  บาท  แยกเป็น 
         2.1) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสุกรของ
ชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตวภ์าคตะวนัออก จ ากดั   จ  านวน  3,484,600  บาท  
        2.2) ค่าใช้จ่ายในการก ากับ ดูแลการปฏิบติังาน การใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของ
โครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จ านวน  754,200  บาท 
        2.3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลโครงการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร จ านวน       
500,000  บาท 

    3.  กองทุนฯ สนับสนุนงบประมาณรายปี 
  ปีท่ี 1 จ านวน 22,346,600  บาท  ปีท่ี 5 จ านวน        50,000  บาท  
  ปีท่ี 2 จ านวน   4,102,400  บาท  ปีท่ี 6 จ านวน        50,000  บาท 
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  ปีท่ี 3 จ านวน   2,302,400  บาท  ปีท่ี 7 จ านวน      150,000  บาท  
  ปีท่ี 4 จ านวน      877,400  บาท      
 4.  มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการมีอ านาจพิจารณาอนุมัติการถัวจ่าย  งบ
ด าเนินงาน (ตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ) ได้ และรายงานให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  เพื่อ
น าเสนอใหค้ณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ทราบ 
 

  4.4  การปรับเปลีย่นงบประมาณโครงการคัดเลือกพ่อพนัธ์ุก าแพงแสนเพ่ือใช้ผลติน า้เช้ือ 

  ฝ่ายเลขานุการฯ  (นางอัจฉรา  วิรัตน์พงษ์)  รายงานวา่มติคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ คร้ังท่ี 
2/2550 เม่ือวนัท่ี  5  กรกฎาคม  2550  เห็นชอบโครงการคดัเลือกพอ่พนัธ์ุก าแพงแสนเพื่อใชผ้ลิตน ้ าเช้ือ ระยะเวลา
โครงการ 6 ปี  สนบัสนุนงบประมาณจ่ายขาดจ านวน 46.26 ลา้นบาท โดยจดัสรรงบประมาณเป็นรายปี ดงัน้ี ปีท่ี 1 
จ านวน     14.39 ล้านบาท ปีท่ี 2-4 จ านวน 7.93 ล้านบาท  ปีท่ี 5 จ านวน 7.91 ล้านบาท  และปีท่ี 6 จ านวน 
150,000 บาท ซ่ึงกองทุนได้จดัสรรงบประมาณปีท่ี 1 จ  านวน 14.39 ล้านบาท เพื่อให้ด าเนินการตามกิจกรรม
โครงการ 8 กิจกรรม ส าหรับกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพการเจริญเติบโตของโคเพศผูห้ลงัหย่านมได้มีการ
ก่อสร้างโรงเรือนโคเน้ือเพื่อการทดสอบ โดยเบิกจ่ายงบประมาณจากกองทุน จ านวน 2.5 ลา้นบาท และจดัจา้ง
โดยวิธีพิเศษซ่ึงได้บริษัท เทวาอาคิเทค จ ากัด  เสนอราคาต ่าสุดในวงเงิน 2.24 ล้านบาท คงเหลือเงินจาก
งบประมาณก่อสร้างโรงเรือน 265,000 บาท  ซ่ึงมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ไดมี้หนงัสือถึงเลขานุการกองทุนฯ ขอ
อนุมติัใชง้บประมาณจ านวนดงักล่าวในการก่อสร้างบ่อบ าบดัของเสียจากมูลโค(บ่อไบโอแก๊ส)  นอกจากน้ียงัขอ
อนุมติัปรับเปล่ียนงบประมาณตามแผนด าเนินงานโครงการจดัซ้ือถงับรรจุน ้ าเช้ือขนาด 35 ลิตร จ านวน 6 ใบ ๆ 
ละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 180,000 บาท และถงับรรจุน ้ าเช้ือแช่แข็งขนาด 40 ลิตร จ านวน 5 ใบ ๆ ละ 35,000 
บาท รวมเป็นเงิน 175,000 บาท รวมทั้ง 2 ขนาดเป็นเงิน 355,000 บาท  เป็น จดัซ้ือถงับรรจุน ้ าเช้ือขนาด 34 ลิตร 
จ านวน 8 ใบ ๆ ละ 44,375 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 355,000 บาท เท่ากบังบประมาณเดิม ทั้งน้ีเน่ืองจากปัจจุบนั
ราคาของถงับรรจุน ้ าเช้ือไดมี้การปรับราคาสูงข้ึน จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการจดัสร้างบ่อบ าบดั
น ้ าเสียจากมูลโคโดยใช้งบประมาณท่ีเหลือจากการก่อสร้างโรงเรือนทดสอบ จ านวน 265,000 บาท และขอ
ปรับเปล่ียนขนาดถงับรรจุน ้ าเช้ือท่ีจะจดัซ้ือเป็นขนาด 34 ลิตร จ านวน 8 ใบ ๆ ละ 44,375 บาท เป็นเงิน 355,000 
บาท งบประมาณเท่ากบัท่ีอนุมติัไวเ้ดิม 
  ประธานกรรมการ (นายธีระ วงศ์สมุทร)  สอบถามวา่เหตุใดจึงไม่ใชถ้งับรรจุน ้ าเช้ือขนาดท่ีระบุ
ไวใ้นแผนการด าเนินงานของโครงการ 
 
  ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์)  รายงานวา่เน่ืองจากราคามีการปรับเปล่ียนจากท่ี
ขออนุมติัไวเ้ดิม  จากท่ีระบุไวข้นาด 35 ลิตร จ านวน 6 ใบ และ 40 ลิตร จ านวน 5 ใบ  ไดข้อปรับเปล่ียนเป็นขนาด
กลางคือ 34 ลิตร จ านวน 8 ใบ ในวงเงินงบประมาณเท่าเดิม  และเจา้ของโครงการยืนยนัวา่ไม่มีผลเสียหายต่อการ
ด าเนินโครงการ 
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  ประธานกรรมการ (นายธีระ วงศ์สมุทร)  สอบถามเพิ่มเติมว่าการลดขนาดลงไปเล็กน้อย
เพียงพอต่อการใช้งาน และยงัอยู่ในวงเงินงบประมาณเดิม  หากเป็นเช่นน้ีขอความเห็นท่ีประชุมว่า จะมอบให้
หวัหนา้ส่วนราชการอนุมติัการปรับเปล่ียนงบประมาณในลกัษณะเช่นเดียวกนัน้ี ท่ีด าเนินการภายใตว้ตัถุประสงค์
เดิมวงเงินงบประมาณเดิม และไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ราชการ เพื่อความเหมาะสมและอ านวยความสะดวก
ใหก้ารด าเนินการโครงการบรรลุตามเป้าหมาย ไดห้รือไม่ 
  ผู้แทนกรมบัญชีกลาง (นางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย)  มีความเห็นว่าในวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารฯ เพื่อเห็นชอบโครงการนั้น อาจมีการระบุเพิ่มเติมวา่การปรับเปล่ียนวงเงินงบประมาณใน
รายการใดหากด าเนินการภายใตก้รอบวงเงินเดิม ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการหรือหวัหนา้ส่วนราชการท่ีจะ
ใหค้วามเห็นชอบได ้ ส่วนในเร่ืองของการขอปรับเปล่ียนรายการครุภณัฑ์ อาจจะอนุมติัในหลกัการก าหนดวงเงิน
งบประมาณ  และมอบใหห้วัหนา้ส่วนราชการอนุมติัภายใตว้งเงิน และไดส้อบถามวา่บ่อบ าบดัน ้ าเสียจากมูลโคท่ี
ขอปรับเปล่ียนงบประมาณนั้นเก่ียวขอ้งกบัโครงการเดิมหรือไม่ หากไม่เก่ียวกนัในหลกัการจะตอ้งจดัท าเป็น
โครงการขออนุมติัใหม่ 
  ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์)   รายงานว่าจากการท่ีโครงการได้ประมาณ
การงบประมาณในการจดัสร้างโรงเรือนทดสอบลูกโคจ านวน 2.5 ลา้นบาท เม่ือด าเนินการก่อสร้างแลว้ปรากฏวา่
มีงบประมาณเหลือและโครงการพิจารณาแลว้เห็นว่าหากน าเงินท่ีเหลือไปสร้างบ่อบ าบดัน ้ าเสียจะเกิดผลดีแก่
โครงการไดแ้ก่  1. ท าใหไ้ม่เกิดมลภาวะในการเล้ียงโค  2. สามารถรวบรวมของเสียจากโครงการไปท าปุ๋ยเพื่อใช้
ในแปลงหญา้ท่ีใชเ้ล้ียงโคเป็นการลดตน้ทุนการผลิต และยงัสามารถใชเ้ป็นตวัอยา่งให้เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคในการ
ลดตน้ทุนการผลิตไดด้ว้ย ภายใตว้งเงินท่ีไดรั้บอนุมติัเดิม 
  ประธานกรรมการ (นายธีระ วงศ์สมุทร) ให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมวา่การท าบ่อบ าบดัน ้ าเสียเป็นการ
ก่อประโยชน์ใหก้บัโครงการให้สมบูรณ์มากยิ่งข้ึนในกรอบวงเงินงบประมาณเดิมท่ีไดเ้ห็นชอบไว ้  ดงันั้นขอให้
บนัทึกไวด้ว้ยวา่เห็นชอบการปรับเปล่ียนงบประมาณจ านวน 265,000 บาท ท่ีเหลือจากการก่อสร้างโรงเรือนเพื่อ
การทดสอบโคเน้ือไปสร้างบ่อบ าบดัน ้ าเสียจากมูลโค เน่ืองจากเป็นการท าให้โครงการเดิมดีข้ึน ส าหรับขอ้เสนอ 
ขอปรับเปล่ียนขนาดถงับรรจุน ้ าเช้ือสมควรเห็นชอบ โดยมอบให้ฝ่ายเลขานุการดูขอบเขตการมอบอ านาจของ
คณะกรรมการใหห้วัหนา้ส่วนราชการขอใหน้ าเสนอคณะกรรมการบริหารฯ ทราบในคร้ังต่อไป 

  มติทีป่ระชุม 
  1.)  เห็นชอบการจดัซ้ือถงับรรจุน ้ าเช้ือขนาด 34 ลิตร จ านวน 8 ใบ ๆ ละ 44,375 บาท เป็นเงิน 
355,000 บาท ทดแทนถงับรรจุน ้าเช้ือขนาด 35 ลิตร จ านวน 6 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท  และถงับรรจุน ้ าเช้ือขนาด 
40 ลิตร จ านวน 5 ใบ ๆ ละ 35,000 บาท 
  2.) เห็นชอบการจดัสร้างบ่อบ าบดัน ้ าเสียจากมูลโคโดยใช้งบประมาณท่ีเหลือจากการก่อสร้าง
โรงเรือนเล้ียงโคเพื่อทดสอบวงเงิน 265,000 บาท 
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  3.) มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ รับไปพิจารณาวิธีการในการมอบอ านาจหน้าท่ีของหัวหน้า
หน่วยงานผูรั้บผิดชอบโครงการท่ีจะด าเนินการแทนคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาค
เกษตรเพื่อใหเ้กิดประโยชน์และความรวดเร็วในการด าเนินงานของโครงการท่ีไดอ้นุมติัแลว้ 
   

  4.5  การขอเพิ่มงบประมาณในการติดตามประเมินผลโครงการภายใต้กองทุนปรับโครงสร้างการ
ผลติภาคเกษตรฯ 
  ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพิ ริยะทรัพย์)    รายงานว่า เ น่ืองมาจากการประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ คร้ังท่ี 3/2551  เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2551  ท่ีประชุมมีข้อสังเกตว่าการ
ประเมินผลโครงการควรประเมินผลถึงผลลพัธ์ (out come)  ซ่ึงเป็นผลลพัธ์ของโครงการแทนการประเมินผลเป็น
ผลผลิต/ผลได้ (output)  ของโครงการดงันั้นศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร จึงขอเสนอเพิ่ม
งบประมาณจ านวน 4  โครงการ ไดแ้ก่ โครงการคดัเลือกพ่อพนัธ์ุก าแพงแสน เพื่อใชผ้ลิตน ้ าเช้ือเป็นเงิน 260,000 
บาท  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการด้านโคเน้ือเพิ่มเติมจ านวน 40,000 บาท  โครงการลดตน้ทุนปรับปรุง
ประสิทธิภาพการเล้ียงโคนมเพิ่มจ านวน 150,000 บาท  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน ้ ามนัเพิ่ม
จ านวน 369,000 บาท  ซ่ึงฝ่ายเลขานุการฯ มีความเห็นว่าการเพิ่มงบประมาณในการติดตามประเมินผลถึงระดบั 
ผลลพัธ์ (outcome)  ถือวา่เป็นประโยชน์ท าให้ผูเ้ก่ียวขอ้งไดห้มายถึงผลลพัธ์ของผลกระทบโครงการ  ซ่ึงจะเป็น
ผลดีของการด าเนินงานและท าให้ทราบถึงผลรวมของนโยบายรัฐบาลในการเยี่ยวยาเกษตรกร  จึงขอเสนอเพื่อ
พิจารณาใหค้วามเห็นชอบเพิ่มงบประมาณในการติดตามประเมินผล  4  โครงการ ในวงเงินขา้งตน้ 819,120 บาท  
และขอใหเ้พิ่มเติมถึงการประเมินผลวา่จุดไหนท่ีท าใหโ้ครงการประสบผลส าเร็จ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ (นางสาวลดาวลัย์  ค าภา) 
กล่าวว่าการประเมินผลโครงการควรน าเสนอในท่ีประชุมให้ทราบในการประชุมคร้ังต่อไป  เพื่อจะได้ร่วมกนั
พิจารณา 

ประธานกรรมการ (นายธีระ  วงศ์สมุทร)  แจง้ให้ฝ่ายเลขานุการรับขอ้เสนอของท่ีประชุมไป
ด าเนินการและตอ้งการทราบว่าตวัเลขท่ีเสนอของบประมาณมาเป็นตวัเลขท่ีเหมาะสมแลว้หรือยงั จะให้น าเขา้
คณะอนุกรรมการกลัน่กรองฯ พิจารณาก่อนขออนุมติัหรือไม่   

ผู้แทนส านักงบประมาณ (นางสาวนิลุบล  เครือนพรัตน์) ให้ข้อเสนอแนะว่า การเสนอขอ
งบประมาณขอใหต้ั้งตวัเลขไวใ้นวงเงินท่ีเป็นเลขกลมๆ ไม่ตอ้งมีเศษ 

มติทีป่ระชุม  
 เห็นชอบงบประมาณเพิ่มเติมในการติดตามประเมินผลของศูนยป์ระเมินผล ส านกังานเศรษฐกิจ

การเกษตร จ านวน 819,120 บาท  ส าหรับการติดตามประเมินผลโครงการ 4 โครงการ ดงัน้ี 
  1. โครงการคดัเลือกพอ่พนัธ์ุก าแพงแสนเพื่อใชผ้ลิตน ้าเช้ือ จ  านวน 260,000 บาท 
  2. โครงการอบรมเชิงปฏิบติัดา้นโคเน้ือ  จ  านวน 40,000 บาท 
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  3. โครงการลดตน้ทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเล้ียงโคนมดว้ยวิธีปฏิบติัไดแ้ละเห็นผลจริง 
จ านวน 150,000 บาท 

4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาลม์น ้ามนั  จ  านวน 369,120 บาท 
5. ให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับไปพิจารณาความเหมาะสมในการจดัตั้งงบประมาณเพื่อติดตามและ

ประเมินผลของแต่ละโครงการภายใตก้องทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ในขั้นตอนการพิจารณาอนุมติั
โครงการโดยให้น าเสนอคณะอนุกรรมการกลัน่กรองโครงการเสนอขอรับเงินสนบัสนุนกองทุนปรับโครงสร้าง
การผลิตภาคเกษตรพิจารณาอนุมติั  และผลการประเมินโครงการให้น ามารายงานใหค้ณะกรรมการทราบดว้ย 

4.6   แผนแม่บทกองทุนปรับโครงสร้างการผลติภาคเกษตรฯ 

ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์)    รายงานว่าเน่ืองจากตามบนัทึกขอ้ตกลงการ
ประเมินผลของกองทุนฯ ไดจ้ดัท าข้ึนระหว่างกองทุนฯ กบักระทรวงการคลงัประจ าปี 2551  ไดก้ าหนดระดบั
ความส าเร็จของการจดัท าแผนแม่บทเป็นตวัช้ีวดัตวัหน่ึงของกองทุนฯ  โดยขั้นตอนประกอบดว้ย  5 กิจกรรม  1. 
แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบในการจดัท าแผนแม่บท  2. จดัท าแผนแม่บทในการบริหารจดัการของกองทุนฯ  3. 
น าเสนอแผนแม่บทต่อเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ   4. น าเสนอแผนแม่บทในการบริหารจดัการการ
แปลงเป็นแผนปฏิบติัโครงการ  5. น าเสนอแผนปฏิบติัการปีบญัชี 2552 ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อ
พิจารณาอนุมติั  ซ่ึงขณะน้ีกองทุนฯ ได้ด าเนินการจดัท าขั้นตอน 1-4 เรียบร้อยแล้ว  วิธีการท าแผนแม่บทของ
กองทุนฯ คือ 1. ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตรระหวา่งประเทศ  ไดศึ้กษาการลงนาม FTA กบัประเทศต่างๆ แลว้
สรุปพืชท่ีไม่รับผลกระทบจากการเปิดเสรีให้ ฝ่ายเลขานุการฯ  ฝ่ายเลขานุการฯจึงใชข้อ้มูลเหล่าน้ีเป็นเกณฑ์ปกติ 
(base line) ในการพิจารณา  พืชท่ีจะได้รับการเยียวยาช่วยเหลือจากการกองทุนฯ แล้วเวียนให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งเสนอโครงการท่ีตอ้งการไดรั้บการเยยีวยามาท่ีกองทุนฯ  สถาบนัเกษตรไดเ้สนอโครงการมา  กองทุนฯ ก็
พิจารณาวา่โครงการสอดคลอ้งกบัแผนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มากนอ้ยแค่ไหนสอดคลอ้งกบันโยบาย
ของรัฐบาลอยา่งไร  แลว้สรุปเป็นแผนแม่บทต่างๆ แต่ในทางปฏิบติั  โครงท่ีไดรั้บการเยียวยาจากกองทุนจะตอ้ง
เป็นโครงท่ีเกิดจากตอ้งการของเกษตรกร  ส าหรับแผนแม่บทปี  2552   มีโครงการที่เสนอขอรับเงินสนบัสนุน  
4  โครงการ  คือ 1.) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าของสุกร 30 ลา้นบาท  2.) โครงการปรับ
โครงสร้างสินคา้กาแฟ 44 ลา้นบาท 3.) โครงการปรับโครงสร้างสินคา้พริกไทย 25 ลา้นบาท 4.) โครงสร่างโรงฆ่า
สัตว ์37 ลา้นบาท  จึงเสนอเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบภาพรวมของแผนปฏิบติัการของกองทุนฯ 

ประธานกรรมการ (นายธีระ  วงศ์สมุทร)   กล่าววา่แผนแม่บทน่าจะชดัเจนกวา่น้ีและพืชท่ีไดรั้บ
ผลกระทบ FTA มีทั้งหมดก่ีชนิด แต่ละชนิดมีการด าเนินการแกไ้ขอยา่งไร  การท างานเป็นลกัษณะจากบนลงล่าง 
(Top Down)  ซ่ึงวตัถุประสงคข์องกองทุนฯ การเสนอโครงการตอ้งเสนอโดยเกษตรกรหรือสถาบนัเกษตรกร ถา้
ตอ้งท าแผนแม่บท 4 ปี คือปี 2552-2555  ตอ้งตั้งวงเสวนาให้ผูท่ี้มีส่วนร่วมไดม้าจดัท า ซ่ึงขณะน้ีทางกองทุนฯ ส่ง
ขอ้มูลใหส้ถาบนัเกษตรกรใหค้วามเห็นมา  จึงออกมาในลกัษณะโครงการไม่ใช่แผนแม่บท 

ผู้แทนกรมบัญชีกลาง (นางสาวพรวิลัย  เดชอมรชัย)  มีความเห็นว่าแผนแม่บทท่ีจดัท าในปี 
2551 บริษทั TRIS ไดป้ระเมินไวเ้บ้ืองตน้ในระดบัคะแนนเท่ากบั 2  เพราะองค์ประกอบของแผนแม่บทยงัขาด
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เน้ือหาสาระท่ีส าคญั  ในเร่ืองของการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง  การก าหนดกลยุทธ์ และการจดัท าแผนงาน
โครงการ  ดงันั้นถ้าแผนแม่บทยงัไม่ครอบคลุมเน้ือหาขา้งต้น  การจดัท าแผนปฏิบติัการจึงออกมาในรูปของ
โครงการ  ยงัไม่ไดภ้าพรวมทั้งหมด 

ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์)     รายงานว่าการจดัท าแผนแม่บทของกองทุนฯ  
จะออกมาในลักษณะของการประมาณการตามกิจกรรมคร่าวๆ ซ่ึงกองทุนฯไม่สามารถช้ีชัดในรายละเอียด
เน่ืองจากบางคร้ังท าไปแลว้สถานการณ์เปล่ียนแปลง  ภาวะเศรษฐกิจเปล่ียนไป  การจดัท าแผนก็จะปรับเปล่ียนไป
ตามเหตุการณ์  ซ่ึงขณะนั้นเกษตรกรอาจจะไม่ตอ้งการใหช่้วยเหลือแลว้ 

กรรมการและเลขานุการฯ (นายอภิชาต  จงสกุล)  กล่าวว่าถึงแมแ้ผนแม่บทปี 2551 ซ่ึงบริษทั 
TRIS ประเมินออกมาแลว้ไดต้วัช้ีวดัระดบั 2 แต่การจดัท าแผนแม่บทปี 2552 จะจดัท าใหม่ให้ครอบคลุมเน้ือหาท่ี
คณะกรรมการฯ เสนอแนะ 

นายกนก คติการ  (ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)   ให้ขอ้เสนอแนะว่า
การจดัท าแผนแม่บทคงคาดหวงั ถึงความแน่นอนในอนาคตไม่ได ้ อาจจะมีการเปล่ียนแปลงทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการ
บริหารความเส่ียง  เพราะมีหลายปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานตามแผน  ดงันั้นถา้มีความเส่ียงมากโอกาสท่ี
จะไม่เป็นตามแผนก็มี ดงันั้นคะแนนท่ีไดจ้ะต ่าก็คงช่วยอะไรไม่ได ้ ไม่ใช่ความผดิพลาดของกองทุนฯ  เพราะเป็น
เร่ืองของความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ (นางสาวลดาวลัย์  ค าภา)  
เสนอแนะว่าถา้แผนปฏิบติัการท่ีเสนอมาให้กรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบยงัไม่ถือวา่เป็นแผนปฏิบติัการ  เพราะ
ตอ้งมีแผน่แม่บทท่ีก าหนดกรอบโครงการมาก่อน 

ประธานกรรมการ  (นายธีระ  วงศ์สมุทร)  แจง้ให้ฝ่ายเลขานุการน ากลบัไปจดัท าแผนแม่บทมา
เสนอในท่ีประชุมอีกคร้ังใหเ้ร็วท่ีสุด   

มติที่ประชุม   มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ จดัท าแผนแม่บทกองทุนปรับโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตรฯ ใหม่และน าเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ พิจารณาในการ
ประชุมคร้ังต่อไป 
 

 4.7     ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการด าเนินงานกองทุนปรับโครงสร้างการ
ผลติภาคเกษตรฯ 

ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์)     ไดร้ายงานในท่ีประชุมทราบวา่ความพึงพอใจ
ของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียเป็นตวัช้ีวดัตวัหน่ึงในบนัทึกขอ้ตกลงการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน  ซ่ึง
ขั้นตอนการวดัความพึงพอในประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน       1.) แต่งตั้งคณะท างานจดัท าแบบส ารวจความพึงพอใจ  
2.) แบบส ารวจความพึงพอใจฯ ไดรั้บความเห็นชอบจากเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 3.) ด าเนินการ
ส ารวจความพึงพอใจของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 4. น าเสนอขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจ วิเคราะห์ ประมวลผลสรุปผล
การส ารวจ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 5. น าแผนการปรับปรุงไปด าเนินงานในปีบญัชี 2552  ซ่ึงผล
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การส ารวจพิจารณาจากการให้บริหารของเจา้หน้าท่ีกองทุน เก่ียวกบับกระบวนการและขั้นตอนการให้บริหาร
เก่ียวกบัความสะดวก รวดเร็ว การให้ค  าแนะน า ตอบขอ้ซักถาม ความชัดเจนของการให้ขอ้มูลการให้บริการ
ตามล าดบัก่อนหลงั รวมทั้งเคร่ืองมืออุปกรณ์ ช่องทางการให้บริการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ขา้งตน้ 4 โครงการ
ไดแ้ก่โครงการปรับโครงสร้างสินคา้กระเทียม  โครงการปรับโครงสร้างสินคา้โคเน้ือ  โครงการปรับโครงสร้าง
สินคา้ชา  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน ้ ามนั  สรุปผลการประเมินทั้ง 4 โครงการ  ไดรั้บความพึง
พอใจร้อยละ 80 90 76 และ 90 ตามล าดบั  โดยให้ภาพรวมความพึงพอใจของกองทุนฯ เท่ากบัร้อยละ 84  ส่วน
ขอ้เสนอแนะท่ีตอ้งปรับปรุงคือ ความรวดเร็วในการอนุมติัโครงการประกอบดว้ย 10 ขั้นตอน  คือ 1. เกษตรกร/
หน่วยงานของรัฐ/ภาคเอกชนเสนอโครงการเพื่อขอเงินสนบัสนุนจากกองทุนฯ  2. บุคคล/คณะบุคคลตาม(ขอ้1)
จดัท าโครงการตามหัวขอ้เคา้โครงข้อเสนอโครงการ  3. บุคคล/คณะบุคคลตาม(ข้อ1)เสนอผ่านหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  4. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรรวบรวมตรวจสอบ วิเคราะห์ ความเป็นไปได้ของโครงการ  5. 
ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตรเชิญหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายในประชุมพิจารณาความเป็นไปไดข้องโครงการ  6. 
ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตรเชิญหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผูท้รงคุณวุฒิใน
สาขาท่ีเก่ียวขอ้งพิจารณาความเป็นไปไดข้องโครงการ  7. คณะอนุกรรมการกลัน่กรองฯ พิจารณาความเป็นไปได้
ของโครงการ  8. ฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่ออนุมติัโครงการ  9. ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรจดัสรรเงินเป็นรายปี ตามแผนปฏิบติังาน/แผนการใชเ้งิน  10. ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร
ติดตามการด าเนินงาน การใชจ่้ายเงิน และรายงานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  ซ่ึงทั้ง 10 ขั้นตอนดงักล่าว ไดมี้
การปรับปรุงให้มีความรวดเร็ว ในบางกิจกรรม โดยมีการก าหนดระยะเวลาใหม่  โดยหลงัจากฝ่ายเลานุการฯ 
พิจารณาความเป็นไปไดเ้บ้ืองตน้ของโครงการใช้เวลา 15 วนั  ถา้มีการแกไ้ขโครงการส่งกลบัเจา้ของโครงการ
แกไ้ข ถา้ล่าชา้จะมีหนงัสือทวงถาม เม่ือแกไ้ขแลว้ ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร เชิญหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาพิจารณาใช้เวลา 7 วนั  ถา้แกไ้ขส่งกลบัเจา้ของโครงการ  หลงัจากนั้นจะเสนอ
กรรมการกลัน่กรองฯ พิจารณาภายใน 20 วนั ถา้ไม่มีการแก้ไขจะเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ อนุมติั
ภายใน 15 วนั ท าการ  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาปรับปรุงขั้นตอนการอนุมติัโครงการในส่วนท่ีได้รับจาก
ขอ้เสนอแนะ ในการส ารวจความพึงพอใจของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

ประธานกรรมการ (นายธีระ  วงศ์สมุทร)    สอบถามท่ีประชุมว่า  ให้คณะกรรมการชุดน้ี
พิจารณาอนุมติัขั้นตอนในประเด็นท่ีเสนอมาใช่หรือไม่ 

ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์)   รายงานวา่จากขอ้เสนอแนะในเร่ืองของความไม่
พึงพอใจท่ีวา่อนุมติัโครงการล่าชา้  ซ่ึงขอ้ก าหนดท่ีไดล้งนามเป็น KPI กบั TRIS  ไดก้  าหนดวา่ให้ท าการปรับปรุง
ความไม่พึงพอใจ  แลว้น ามาขอความเห็นชอบเพื่อด าเนินการในปี 2552   

ประธานกรรมการ (นายธีระ วงศ์สมุทร)  ขอให้คณะกรรมการฯให้ความเห็นชอบหรือจะแกไ้ข
ประเด็นโครงการ เชิญใหค้  าแนะน า 

ผู้แทนส านักงบประมาณ (นางสาวนิลุบล  เครือนพรัตน์) ให้ข้อเสนอแนะว่าในขั้นตอนท่ี 9 
ก าหนดเวลา 20 วนัมากไปหรือไม่ 
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ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์)   รายงานว่าส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะ
จดัสรรเงินก็ต่อเม่ือเจา้ของโครงการ  น าโครงการกลบัไปแกไ้ขตามมติคณะกรรมการบริหารฯ ให้ถูกตอ้งและ
เขียนแผนใชเ้งินและแผนคืนเงิน พร้อมกบัเปิดบญัชีโครงการเพื่อให้ สศก. โอนเงิน หลงัจาก สศก. ไดรั้บเอกสาร
เรียบร้อยแลว้ตอ้งใชเ้วลา 20 วนั เน่ืองจากมีระยะเวลาท่ีตอ้งเสนอไปกรมบญัชีกลางวางฎีกา  ซ่ึงใชเ้วลาประมาณ 
7-15 วนั  สศก. จึงก าหนดประมาณ 20 วนั 

ผู้แทนส านักงบประมาณ (นางสาวนิลุบล  เครือนพรัตน์) ให้ข้อเสนอแนะว่า เพื่อไม่ให้ฝ่าย
เลขานุการฯต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบ ดังนั้น ระหว่างขั้นตอนท่ี 8 และ 9  ควรเพิ่มอีก 1 ช่อง  ว่าเม่ือได้แก้ไข
เรียบร้อยแล้วให้เร่ืองอยู่ท่ีฝ่ายเลขานุการประมาณ 5-7 วนั  เพื่อให้ความล่าช้าไม่ได้อยู่ท่ีส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร  

ประธานกรรมการ (นายธีระ วงศ์สมุทร)  มีความเห็นวา่ควรเพิ่มอีก 1 ขั้นตอนระหวา่งขั้นตอนท่ี 
8 และ 9 และเม่ือคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เสนอเพื่ออนุมติั 15 วนั ถา้ไม่อนุมติัก็น ากลบัไปแกไ้ข ถา้อนุมติัก็
ไม่ไดแ้กไ้ขแลว้ใช่หรือไม่  มีเง่ือนไขอยา่งไร 

ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์)    ช้ีแจงว่าในบางโครงการ เม่ืออนุมัติแล้ว
คณะกรรมการมีมติใหน้ าไปปรับปรุง  ฝ่ายเลขานุการฯ ก็ตอ้งปรับปรุง ดงันั้นจะรับขอ้เสนอแนะของผูแ้ทนส านกั
งบประมาณวา่หลงัจากโครงการเสร็จเรียบร้อยแลว้ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตรจะก าหนดประมาณ 7-10 วนั   

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ (นางสาวลดาวลัย์  ค าภา)
ขอเพิ่มเติมวา่ในขั้นตอนท่ี 8 เช่นกนั คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ไม่อนุมติัก็ตอ้งมีเวลากลบัไปแกไ้ขตอ้งระบุ
เวลา  และน าเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณาอนุมติัภายใน 15 วนั ซ่ึงฝ่ายเลขานุการตอ้งแน่ใจวา่พร้อม
เรียกประชุมภายใน 15 วนั ไดห้รือไม่ 

ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์)     ช้ีแจงว่าหลงัจากท่ีฝ่ายเลขานุการไดแ้กไ้ขจาก
ขั้นตอนท่ี 5 มาเรียบร้อยแลว้ กระบวนการท าหนงัสือเชิญประชุมและก าหนดวนั จะขอเวลาประมาณ 2 อาทิตย ์ 
แต่โครงการตอ้งเรียบร้อย 

ประธานกรรมการ (นายธีระ วงศ์สมุทร)  สอบถามว่าในการประชุมตอ้งเสนอโครงการหลาย
โครงการ ตอ้งเตรียมการก่ีวนั  ฝ่ายเลขานุการฯจะเตรียมการเสร็จภายใน 15 วนั ไดห้รือไม่ 

ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์)   รายงานวา่ฝ่ายเลขานุการไม่ตอ้งการท่ีจะก ากบั
ตวัเองขนาดนั้น แต่ตอ้งการใหผ้า่น TRIS ประเมินวา่ไดมี้การปรับปรุง จึงเรียนให้ผูแ้ทน TRIS ทราบวา่ มีปัจจยัท่ี
ทางฝ่ายเลขานุการฯ ควบคุมไม่ไดจึ้งเกิดปัญหาความล่าช้า ซ่ึงฝ่ายเลขานุการก็พยายามแกไ้ขปรับปรุงให้ไดต้าม
ขอ้ตกลง 

นายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย (นายชยานนท์  กฤตยาเชวง)   เสนอแนะว่า ฝ่าย
เลขานุการฯ ไดส้ ารวจความพึงพอใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดผ้ลส ารวจวา่โครงการอนุมติัล่าชา้ จึงคิดวา่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ตอ้งการใหโ้ครงการบรรลุผลภายในก่ีเดือนตอ้งตั้งเป้าหมายไวว้า่ โครงการหน่ึงจะส าเร็จภายในก่ีเดือนมากกวา่ท่ี
จะก าหนดเวลาเพื่อให ้TRIS  พึงพอใจ 
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ประธานกรรมการ (นายธีระ วงศ์สมุทร)  เห็นดว้ยกบัขอ้เสนอของผูแ้ทนสัตวบาลแห่งประเทศ
ไทย วา่โครงการเหล่าน้ีจะใชเ้วลานานเท่าไร  ส าหรับการอนุมติัโครงการเห็นดว้ย ท่ีฝ่ายเลขานุการฯ วางกรอบไว ้ 
เช่นวา่ใชเ้วลา 3 เดือน  ตอ้งท าใหไ้ดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนด 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ (นางสาวลดาวลัย์  ค าภา)  
เสนอแนะว่าเร่ืองการอนุมติัค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ฝ่ายเลขานุการกลบัไปพิจารณาอีกคร้ังเน่ืองจากขณะน้ีการเบิก
จ่ายเงินไม่ตอ้งวางฎีกาแลว้  ผ่านระบบ GSMIS ไดเ้ลย คิดว่าไม่ตอ้งใช้เวลานานและการน าเสนอขั้นตอนต่างๆ 
ฝ่ายเลขานุการ ฯ ตอ้งทบทวนขั้นตอนใหม่วา่ถา้มีประเด็นอนุมติัและไม่ผา่นการอนุมติัท าอยา่งไร ก าหนดขั้นตอน
ใหค้รบถว้นจึงจะมาก าหนดระยะเวลาได ้

มติทีป่ระชุม   

ให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับขอ้สังเกตและข้อเสนอแนะของท่ีประชุมน าไปปรับปรุงขั้นตอนการ
อนุมติัโครงการท่ีเสนอขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรให้ครอบคลุมทุก
ขั้นตอน เพื่อให้เกิดความรวดเร็วหลงัจากท่ีผูเ้สนอโครงการไดป้รับปรุงโครงการให้มีความสมบูรณ์แลว้ เพื่อให้
เกิดความพึงพอใจแก่ผูท่ี้เสนอขอรับเงินสนบัสนุนจากกองทุนฯ ในปีต่อไป 
 

วาระที ่5   เร่ืองอ่ืนๆ  

  นายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย (นายชยานนท์  กฤตยาเชวง)  ตั้งขอ้สังเกตุวา่กองทุนฯ 
จดัตั้งข้ึนเพื่อวตัถุประสงคเ์พื่อช่วยเหลือเกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเปิดการคา้เสรี  แต่เง่ือนไขการขอรับ
การสนบัสนุนส าหรับงานวิจยัท่ีระบุว่าตอ้งเป็นงานวิจยัประยุกต์หรือวิจยัดา้นการตลาดตอ้งมีระยะเวลาไม่เกิน       
1 ปี  อาจจะเป็นสาเหตุหน่ึงทีเราก าหนดระยะเวลาไว ้1 ปี ท าใหโ้ครงการท่ีมีงานวิจยัในลกัษณะท่ีเกินกวา่ 1  ปี จึง
ไม่สามารถขอเงินกองทุนได ้ ควรขยายระยะเวลามากกวา่ 1 ปี  ถา้เป็นไปไดค้วรแกไ้ขอยา่งนอ้ยไม่เกิน 3 ปี  ซ่ึงจะ
มีโครงการท่ีเขา้มาขอเงินสนบัสนุนกองทุนมากข้ึน  

  มติทีป่ระชุม 

ท่ีประชุมมอบหมายใหฝ่้ายเลขานุการฯ รับขอ้สังเกตของท่ีประชุมท่ีเสนอแนะให้ขยายระยะเวลา
เป็นไม่เกิน 3 ปี 

ปิดประชุมเวลา  17.00 น. 
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